

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5598 - THỨ HAI NGÀY 22/6/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025)**

## Thúc đẩy mở đường bay nối liền Đà Lạt - Indonesia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa tiếp xã giao ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam tới chào xã giao.

Hai phía Lâm Đồng và Indonesia đã trao đổi nhiều vấn đề quan tâm chung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Lâm Đồng, tiềm năng cũng như thế mạnh có thể hợp tác được với Indonesia. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên được đề cập tới như Lâm Đồng xuất khẩu sang Indonesia cà phê, rau, hoa và nhập khẩu phân bón, nhựa.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết,

ông rất cảm kích trước tình cảm và sự giúp đỡ của chính quyền cũng như Nhân dân Lâm Đồng với cá nhân ông và du khách Indonesia tới thăm Đà Lạt. Ông đánh giá, Lâm Đồng hiện vẫn “xuất siêu” vào Indonesia, đặc biệt mặt hàng cà phê Arabica và ông hy vọng, hai bên thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, văn hóa ngày càng bền chặt. Ông đề xuất, Lâm Đồng và Indonesia xem xét mở đường bay thẳng trực tiếp giữa hai đất nước, đặc biệt kết nối Đà Lạt với Bali, hai địa điểm du lịch nổi tiếng.

Đại sứ Ibnu Hadi cũng chia sẻ, Tập đoàn Japfa, tập đoàn chuyên chăn nuôi và chế biến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Indonesia mong muốn được đầu tư một cơ sở chuyên nuôi giống gà ta

truyền thống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Tập đoàn Japfa thực hiện dự án đầu tư được thuận lợi. Hiện, Japfa đang có 5 cơ sở chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc và mong muốn lập cơ sở tại Lâm Đồng do điều kiện khí hậu hết sức thuận lợi.

Thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S hết sức hoan nghênh doanh nghiệp và các nhà đầu tư Indonesia tới làm ăn tại Lâm Đồng. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Lâm Đồng cũng sẽ thúc đẩy việc mở đường bay trực tiếp nối liền Lâm Đồng với Indonesia, thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, nhất là du lịch tới đảo quốc.

**DIỆP QUỲNH**

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

*Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng...*

LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  
TẠI ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM  
LẦN THỨ III NĂM 1962

### LỜI CẢM ƠN

Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Lâm Đồng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cộng tác viên và bạn đọc thân thiết đã đến thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng tới Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng thêm vững tay bút, tay máy, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước xây dựng Báo Lâm Đồng trở thành tờ báo đa phương tiện, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và quý bạn đọc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

## KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2020) Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng



Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

TRANG 4

**Vượt lên  
chính mình**

TRANG 6

### HOA THẮM CAO NGUYÊN

## Thủ lĩnh thanh niên tiếp sức cho trẻ em khó khăn tiếp tục đến trường



Không chỉ có ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trẻ em mới có nguy cơ bỏ học, mà ngay chính ở thành phố hoa Đà Lạt vẫn còn những cảnh đời bất hạnh do hoàn cảnh gia đình có bệnh nhân ung thư, cha mẹ ly hôn bỏ rơi con trẻ cho ông bà không còn sức lao động để có thu nhập cứu mang cháu nên hành trình con chữ gặp gập ghềnh. Anh Nguyễn Ngọc Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10 (Đà Lạt) đã kết nối những trái tim nhân ái tiếp sức cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

TRANG 5

## Giải pháp tăng trưởng 10%/năm ở Đà Lạt

TRANG 3



### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Lạc Dương:

Lỡ hẹn về đích  
nông thôn mới 2020

TRANG 7

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN

www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383. VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - FAX: 3720560.



## Hơn 800 học sinh tham gia Hội thi “English in your life”

Vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Hội thi Anh văn thiếu nhi lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề “English in your life”.

Hội thi thu hút hơn 800 thí sinh đến từ các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia. Đến với hội thi, các thí sinh khối mẫu giáo thi kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Ở phần thi nghe, các thí sinh nghe và chọn đáp án đúng trên màn hình máy tính. Với phần thi nói, thí sinh tự giới thiệu về bản thân và bốc thăm chọn một chủ đề sau đó trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra. Các thí sinh khối lớp 1 thi 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết với 2 phần thi là nghe - đọc - viết (trắc nghiệm) và phần thi nói tự giới thiệu về bản thân, bốc thăm trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đối với các thí sinh ở khối lớp 2, 3, 4, 5 thi 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Ở phần thi nghe - đọc - viết thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên giấy. Phần thi nói, thí sinh trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo sau khi xem một video clip theo chủ đề.

Hội thi được tổ chức nhằm góp phần cùng nhà trường và xã hội trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh, thiếu niên nhi đồng được thể hiện và phát huy năng khiếu ngoại ngữ; mạnh dạn ứng dụng các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ vào học tập và cuộc sống...

Hội thi Anh văn thiếu nhi “English in your life” thành phố Đà Lạt lần thứ 32 năm 2020 sẽ bế mạc, tổng kết và trao giải vào ngày 5/7 tại Nhà hát - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.

**DUY DANH**

## ĐÀ LẠT: Huấn luyện dân quân tại các phường, xã

Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động chiến đấu trong công tác xử lý các tình huống nói chung, trong đó có chống gây rối, bạo loạn của các lực lượng dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự của toàn bộ 16 phường, xã trên địa bàn đồng loạt tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4.

Theo đó, trong thời gian 12 ngày, lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 được huấn luyện quân sự với các nội dung: giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng một số loại công cụ hỗ trợ được trang bị; điều lệnh đội ngũ; khám súng, mang đeo, treo, xuống súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; kỹ thuật bắn súng; tập bắn súng AR15, CKC, K63; tập ném lựu đạn LD-01 xa trúng hướng; tìm hiểu về mìn, thuốc nổ và một số phương tiện gây nổ; hướng dẫn cách chấp nối đồ dùng gây nổ; tổ dân quân đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; kiểm tra bắn đạn thật.

Trước đó, lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 đã được giáo dục chính trị với nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Chiến lược “Điễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Giữ vững biên giới quốc gia Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

**DAM TRỌNG**

# Một vài suy nghĩ về nhân cách bí thư cấp ủy cơ sở

**Nhân cách bí thư cấp ủy cơ sở (BTCUCS) được thực hiện qua hoạt động của cấp ủy cơ sở. Do được sống và hoạt động gần dân nhất nên mọi hành vi của BTCUCS được Nhân dân dõi theo, cảm nhận và đánh giá. Nhân cách BTCUCS chi phối chất lượng và hiệu quả hoạt động của người chủ trì - người chịu trách nhiệm chính trước cấp trên, cấp ủy cấp mình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.**

Theo Đại từ điển tiếng Việt, nhân cách là tư cách và phẩm chất đạo đức của con người. Mác từng nói, con người là sản phẩm của hoàn cảnh, cũng chính con người tác động trở lại hoàn cảnh, nhân đạo hóa hoàn cảnh, làm cho hoàn cảnh có tính người hơn. Sự phong phú về phẩm giá của mỗi cá nhân (nhân cách) tùy thuộc vào sự phong phú của những mối liên hệ hiện thực. Vì vậy, sự kết hợp cá thể hóa (khăng định cá nhân) với xã hội hóa con người là quy luật hình thành nhân cách. Để tạo ra nhân cách trung thực và sáng tạo, đòi hỏi điều kiện cần thiết là bảo đảm tự do, dân chủ, công bằng. Nếu thiếu những điều kiện đó, con người có thể “phân thân”, tha hóa, dẫn tới giả nhân cách. Đối với BTCUCS, nhân cách luôn bị chi phối, quy định bởi vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và môi trường hoạt động. Đó là một thực tế được kiểm nghiệm. Từ đó, có thể nói rằng, nhân cách BTCUCS là tổng hòa các phẩm chất xã hội của người cán bộ được hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện và hoạt động thực tiễn, nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Những phẩm chất ấy đã phản ánh giá trị xã hội, uy tín và vai trò của BTCUCS.

Phẩm chất nhân cách biểu hiện tập trung trên các mặt cơ bản là: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phương pháp, tác phong công tác. Trong đó, phẩm chất chính trị, đạo đức là phẩm chất cơ bản, giữ vai trò chủ đạo, định hướng các phẩm chất khác trong hệ thống phẩm chất nhân cách của người BTCUCS. Đây là sự phản ánh chất lượng và trình độ trưởng thành trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa nhận thức, trách nhiệm chính trị với lương tâm của người cán bộ cách mạng. Phẩm chất này cũng quy định phương pháp, tác phong công tác, lối sống cũng như hiệu quả hoạt động của BTCUCS. Đồng thời, biểu hiện trong thái độ, cách ứng xử, giải quyết các mối quan hệ xã hội, nhất là mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị; thái độ phê và tự phê bình. Đối với BTCUCS, phẩm chất chính trị, đạo đức không chỉ định hướng

hoạt động thực hiện chức trách, nhiệm vụ của họ mà còn chi phối sự rèn luyện của cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong xã hội.

Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BTCUCS là tổng hợp các phẩm chất của cá nhân giúp họ hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trước những nhiệm vụ cụ thể, BTCUCS có năng lực sẽ tìm thấy câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất những yêu cầu đặt ra. Năng lực của mỗi người chỉ có thể phát huy tốt nhất khi gắn liền với phẩm chất chính trị, đạo đức. Vốn kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ, quản lý, những kiến thức về lịch sử, văn học là cơ sở quan trọng để hình thành năng lực của BTCUCS. Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người BTCUCS bao gồm các mặt cơ bản như kiến thức, kỹ năng chung về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế và kiến thức công nghệ thông tin; Năng lực chuyên môn, bao hàm những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu quán triệt, thực hiện nghị quyết cấp trên, tổ chức ra nghị quyết ở cấp mình và tham gia một số hoạt động khác ở địa phương, đơn vị.

## Sự kết tinh của phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ tạo nên phương pháp, tác phong công tác của người BTCUCS.

Đây cũng là đặc trưng của những người giữ vị trí chủ trì tại các đơn vị cơ sở. Phương pháp, tác phong công tác thể hiện ở cách thức, phong cách, phẩm chất của BTCUCS. Đây là vấn đề cần có, trở thành thói quen, nguyên tắc, nền nếp ổn định nhưng mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý tình huống cũng như giải quyết công việc hàng ngày của BTCUCS. Một BTCUCS được coi là có phương pháp, tác phong công tác tốt khi thể hiện được tầm rộng, chiều sâu của kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời, biểu hiện ở sự vững vàng, nhạy bén, sắc sảo, chặt chẽ, chắc

chắn, điềm đạm trong lãnh đạo; gương mẫu, khiêm tốn, dân chủ tập thể; làm việc sâu sát, cụ thể, có kế hoạch, khoa học, chính xác. Có tinh thần cách mạng, kiên quyết, dũng cảm; tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; có tinh thần ham học, cầu tiến bộ; có tinh thần trách nhiệm cao.

Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ đức - tài, trong đó đức là gốc (“chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”). Kiên quyết không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn. Đáng chú ý, đồng chí Tổng Bí thư đề cập yếu tố bản lĩnh chính trị của cán bộ cả ở góc độ xây và chống trong công tác lựa chọn, quy hoạch, đề bạt, giới thiệu vào bộ máy lãnh đạo của Đảng. Bản lĩnh chính trị, trước hết thể hiện ở sự kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước. Đó là sự nắm bắt nhanh, nhạy và phản ánh trung thực với Đảng về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đó là việc mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình khi bàn về đường lối hoặc chủ trương cụ thể, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đó là tinh thần tiên phong, dám chịu trách nhiệm khi chỉ đạo triển khai công tác ở lĩnh vực được phân công phụ trách. Đó là ý thức tôn trọng và cầu thị, lắng nghe ý kiến của cấp dưới (dù trái ngược hoặc phê phán mình) nhưng sau đó biết lựa chọn, cân nhắc tiếp thu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Có thể nói, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác là các thuộc tính cơ bản trong nhân cách của BTCUCS. Đây là cơ sở, điều kiện để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, bảo đảm yêu cầu như Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ. Tuy nhiên, những phẩm chất, nhân cách đó không phải là bất biến, nó luôn vận động, phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của cách mạng cùng sự vận động, biến đổi của cuộc sống hướng tới văn minh, hiện đại. Việc nghiên cứu, xây dựng mô hình nhân cách và bồi dưỡng nhân cách người BTCUCS có ý nghĩa quan trọng cần được quan tâm, tiến hành thường xuyên với nội dung, hình thức phù hợp.

**KHUẤT MINH PHƯƠNG**

## CỤM THI ĐUA SỐ 1 - ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG:

# Giao ban công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tại huyện Đam Rông, Cụm thi đua số 1 gồm các huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các đơn vị trong cụm thi đua đã tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra tổ chức đảng về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ; kiểm tra đảng viên về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện

chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra có 22/23 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 1 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 7/8 đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được kiểm tra, 1 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra. 6 tháng đầu năm cấp ủy, chi bộ các đơn vị trong cụm thi đua đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Trong đó, khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát như việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của một số cấp ủy tổ chức đảng chưa sâu; 5/6 UBKT các đơn vị trong cụm thi đua chưa tiến hành kiểm tra

tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã báo cáo công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, hoàn thành 100% chỉ tiêu thi đua; chú trọng nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền; chủ động tham mưu cho cấp ủy thẩm định tiêu chuẩn cấp ủy viên, thẩm tra tư cách đại biểu phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025...

**VĂN TÂM**



# Giải pháp tăng trưởng 10%/năm ở Đà Lạt

Tổng kê đến nay, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn thành phố Đà Lạt khoảng 10.690 ha, bao gồm 5.425 ha cây lâu năm và 5.265 ha cây hàng năm. Trong đó đã hình thành các vùng chuyên canh như: 1.900 ha rau ở các phường 7, 8, 9, 10, 11, 12, xã Xuân Thọ; 3.948 ha cà phê tập trung địa bàn các xã Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành; 480 ha chè ở xã Trạm Hành và xã Xuân Trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã mở rộng quy mô sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP lên đến 980 ha. Riêng vùng sản xuất hoa Vạn Thành, Phường 5 và Thái Phiên, Phường 12 được công nhận đạt tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao. Vùng sản xuất hoa Xuân Thành, Đa Thiện đạt tiêu chí làng nghề truyền thống. Đáng kể, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt đang phát triển 6.730 ha, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt 400 triệu đồng/ha/năm, tăng lần lượt tỷ lệ so với năm 2016 là 35,7% và 48,2%. Đặc biệt có nhiều mô hình trồng hoa lan, lily... đạt giá trị sản xuất từ 2,5-3 tỷ đồng/ha/năm. Đã có 327 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông trên địa bàn Đà Lạt và các huyện phụ cận.

"Giai đoạn năm 2016-2020, thành phố Đà Lạt thực hiện hiệu quả

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%/năm trong 5 năm tới, thành phố Đà Lạt xác định các giải pháp đột phá về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng quản lý theo quy hoạch...

Chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển làng hoa. Đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh, chất lượng và giá trị sản phẩm ngày càng được nâng cao. Thực hiện các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trợ giá tái canh cà phê, đầu tư hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, chế biến các sản phẩm đặc thù như cà phê, atiso, hồng treo theo công nghệ Nhật Bản... Nhờ vậy thành phố Đà Lạt đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc phát triển nông nghiệp công nghệ cao", báo cáo của UBND thành phố Đà Lạt nhấn mạnh.

Các lĩnh vực khác của thành phố Đà Lạt cũng đạt những thành tựu nổi bật trong giai đoạn năm 2016-2020 với các tỷ lệ tăng trưởng bình quân như: 8,2% ngành công nghiệp - xây dựng; gần 4% ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 11,45% thương mại và dịch vụ du lịch...

Phát huy những thành tựu đạt được, trong giai đoạn 5 năm tới, thành phố Đà Lạt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm. Cơ



Mục tiêu trong 5 năm tới, thành phố Đà Lạt đạt giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 450 triệu đồng/ha/năm.

cấu kinh tế gồm 71,1% dịch vụ - thương mại; 15,2% công nghiệp - xây dựng; 13,7% nông nghiệp. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt 450 triệu đồng/ha/năm. Tổng lượng khách du lịch tăng 7%/năm. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 17-18%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 618 triệu USD...

Để đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra, thành phố Đà Lạt xác định giải pháp tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững,

tiếp cận đa ngành, giá trị cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo đó, khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư khoa học công nghệ nhân giống, sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sử dụng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" gắn với liên kết, tiêu thụ nông sản; phối hợp triển khai xây dựng Trung tâm Giao dịch

hoa, triển khai hiệu quả Chương trình OCOP. Chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dần từ lao động nông nghiệp thuần túy sang lao động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đại, được đào tạo nghề, kỹ thuật chuyên sâu.

Trên lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thành phố Đà Lạt khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã đầu tư chế biến nông - lâm sản, đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng điểm công nghiệp Phát Chi - Trạm Hành. Khôi phục và phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như: tranh thêu tay nghệ thuật, cưa lọng, sản xuất rượu cần, dệt thổ cẩm, sản xuất hoa đất, hoa sấy khô... Đẩy mạnh phát triển dịch vụ có lợi thế, nâng cao giá trị gia tăng về du lịch, nông nghiệp, giáo dục, khoa học công nghệ, viễn thông, tài chính... Nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, khách du lịch và bạn bè quốc tế...

Cũng theo UBND thành phố Đà Lạt, giải pháp chiến lược trong 5 năm tới, thành phố "tăng cường hợp tác các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế, các thành phố kết nghĩa của các quốc gia châu Á để nghiên cứu, chuyên giao khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả, tiềm năng thế mạnh, từng bước đưa Đà Lạt trở thành trung tâm hội thảo, hội nghị quốc tế..." **VĂN VIỆT**

## Báo cáo toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2019 - 2020

\* Thương mại điện tử (TMĐT) sẽ tập trung vào tăng giá trị mới hơn là lệ thuộc vào các chương trình giảm giá.

\* Công thông tin thương mại điện tử iPrice phối hợp cùng các đơn vị nghiên cứu SimilarWeb, App Annie và YouNet Media thực hiện báo cáo tổng kết hoạt động của các sàn TMĐT Việt Nam năm 2019, đồng thời đưa ra nhiều chỉ báo cho năm 2020.

Rank	Website	Lượng truy cập trung bình hàng tháng năm 2019
1	Shopee	33.593.224
2	The Gioi Di Dong	29.277.320
3	Sen Do	26.896.076
4	Tiki	24.427.577
5	Lazada	23.825.474
6	Điện Máy Xanh	10.556.735
7	FPT Shop	8.392.027
8	CellphoneS	5.353.875
9	Điện máy Chợ Lớn	4.813.362
10	Hoàng Hà Mobile	4.171.398

Top 10 website thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất Việt Nam

\* Kể từ tháng 9 / 2019, SimilarWeb có thay đổi về cách đo lường truy cập website. Các con số trên đây là số đã được cập nhật theo cách đo mới.  
\* Phương pháp nghiên cứu: xin xem trang 28.

TMĐT bằng cách gõ trực tiếp địa chỉ website vào trình duyệt chứ không cần tìm trên Google hay click vào quảng cáo. Con số này cao hơn nhiều so với trung bình toàn cầu là 27,49% (theo SimilarWeb, 2019).

Như vậy, mua sắm trực tuyến trên các sàn TMĐT nay đã trở thành một phân xạ đối với người tiêu dùng Việt Nam. Mỗi khi xuất hiện nhu cầu, họ sẽ mở ứng dụng yêu thích hoặc gõ địa chỉ website và truy cập ngay chứ ít phải đắn đo tìm kiếm hoặc lựa chọn như trước.

Đại diện của công ty đo lường mạng xã hội YouNet Media cũng cho biết rằng TMĐT là một trong những ngành được quan tâm nhất trên mạng xã hội trong năm 2019, thu hút hàng triệu lượt thảo luận mỗi tháng. Thông tin này một lần nữa chứng minh cho độ phổ cập của TMĐT tại Việt Nam.

Giai đoạn hướng dẫn người tiêu dùng về mua sắm trực tuyến đến năm 2019 đã thành công. Thách thức tiếp theo cho các công ty là làm sao để khiến mỗi người tiêu dùng tiếp tục mua nhiều và thường xuyên hơn mà không cần phải cạnh tranh về giá.

### Bước vào năm 2020: Khách hàng là trọng tâm

Đối mặt với thách thức mới đó, báo cáo chỉ ra một loạt các dịch vụ và sản phẩm mới đến từ các sàn TMĐT tại Việt Nam trong năm 2019.

### Các sàn TMĐT làm gì trong năm 2019?

Số liệu từ báo cáo cho thấy Shopee Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong cả năm 2019 về lượng truy cập website, đạt trung bình 33,6 triệu lượt/tháng. Theo sau lần lượt là Thegioididong, Sendo, Tiki và Lazada.

Với hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ SEA Limited, Shopee cạnh tranh tốt trên mọi mặt trận. Họ giới thiệu tính năng Shopee Live trong tháng 3, quảng bá với Cristiano Ronaldo trong tháng 9, tổ chức Shopee Show trong tháng 11 và hợp tác giao hàng nhanh với Grab trong tháng 12. Mới đầu năm nhưng họ đã kịp giới thiệu tính năng Shopee Feed mà theo họ là sẽ "cung cấp các tính năng mang tính xã hội cho người dùng như tạo nội dung để tương tác với bạn bè, người mua hàng và người bán hàng".

Sendo tập trung chủ yếu vào thu hút người dùng mới. Từ quý 1 sang

quý 2, lượng truy cập website của Sendo tăng đến 24%, đưa họ lên hạng 3 toàn quốc. Đồng thời, ứng dụng di động của Sendo cũng xếp hạng 2 toàn quốc về số lượt tải về trong quý 2 và quý 3.

Trong khi đó, Tiki chọn cách đi chậm mà chắc khi hướng đến gia tăng trải nghiệm người dùng bằng việc ra mắt tính năng livestream TikiLIVE và phát triển hệ thống kho bãi, giao hàng nhanh. Kết quả theo báo cáo của iPrice là Tiki nhận được các phản hồi rất tốt, giúp họ xếp hạng hai toàn quốc về mức độ yêu thích của người dùng mạng xã hội.

Cuối cùng, Lazada Việt Nam dành phần lớn năm cho các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí như Lazada Super Party, gameshow Đoán Giá, và Đại Nhạc Hội Lazada. Vì đa phần các hoạt động này chỉ có cho di động nên Lazada tuy xếp

hạng nhì về lượng người sử dụng ứng dụng nhưng chỉ xếp hạng 5 về lượng truy cập website.

### TMĐT trở thành hoạt động thiết yếu với người tiêu dùng

Báo cáo của iPrice xếp hạng các ứng dụng TMĐT được sử dụng nhiều nhất năm 2019. Trong đó, top 4 là Shopee, Lazada, Tiki và Sendo được giữ nguyên trong suốt cả năm, mặc cho sự cạnh tranh từ các ứng dụng ngoại mới xuất hiện và được tải xuống nhiều như SHEIN và Wish, cho thấy độ trung thành cao của người tiêu dùng với các ứng dụng TMĐT.

Trên nền tảng website cũng có hiện tượng tương tự. Khi phân tích hành vi khách hàng, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng có đến 45% số khách hàng truy cập vào các sàn

Lần lượt bốn sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo đều tung ra tính năng livestream trên ứng dụng di động, song song với phát triển cơ sở hạ tầng và cạnh tranh về giao hàng nhanh trong 3 giờ, 2 giờ và thậm chí là 1 giờ.

Các sàn TMĐT đang mạnh mẽ tạo ra những giá trị mới, thực chất hơn nhằm giữ chân khách hàng, đồng thời giảm lệ thuộc vào các chương trình giảm giá như trước đây. Chỉ có như vậy, các sàn TMĐT mới có thể tiếp tục tăng trưởng và có lợi nhuận về lâu dài.

Giải thích thêm về kế hoạch của công ty trong năm 2020, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee, cho biết: "Shopee nhận thấy xu hướng mua sắm trực tuyến trong năm 2020 sẽ được tăng cường tính cá nhân hóa, tương tác và xã hội hóa. Theo đó, chúng tôi giới thiệu cải tiến mới nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến có tính cá nhân và giải trí cao".

Tương tự, từ góc nhìn của một công ty nội địa, đại diện của sàn TMĐT Fado.vn cũng đánh giá rằng dịch vụ khách hàng, các chương trình giữ chân khách hàng và năng lực hậu cần tốt sẽ là 3 yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của các công ty TMĐT trong năm mới.

Thị trường TMĐT Việt Nam năm 2020 đang dần trưởng thành hơn về nhiều mặt.

**DIỆP QUỲNH** (Theo iPrice)



## KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2020)

### Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng



**Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến**  
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, chỉ đạo những nội dung trọng tâm Báo Lâm Đồng cần thực hiện trong thời gian tới.



**Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.**

Ngày 19/6, Đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Trò chuyện với đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã khẳng định vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm qua. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí càng được khẳng định. Cũng trong thời điểm này, đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng cũng đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

và công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực khác.

Sau khi nghe nhà báo Hồ Thị Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng thông tin khái quát tình hình hoạt động của cơ quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã biểu dương những thành tích của Báo Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua. Những sản phẩm của Báo Lâm Đồng đã phản ánh chân thực và hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, trước nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu Báo Lâm Đồng cần tiếp tục bám sát cơ sở để tuyên truyền cho đại hội. Nội dung tuyên truyền bám sát Chỉ thị 35 của Trung ương và Kế



**Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trò chuyện với đội ngũ phóng viên Báo Lâm Đồng.**

hoạch 96 của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các sản phẩm báo chí cần định hướng tư tưởng trong Nhân

dân, không chủ quan trong bất cứ thời gian nào, đặc biệt trước thềm đại hội Đảng các cấp, toàn quân và toàn dân chung một ý chí vì sự phồn vinh, trường tồn của đất nước. Trong nội bộ cơ quan Báo Lâm Đồng cần tiếp

tục đoàn kết, thống nhất hơn nữa để cơ quan ngày càng phát triển. Bộ máy của Báo Lâm Đồng sau khi đã sắp xếp cần tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các ấn phẩm, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Thông qua các sản phẩm báo chí, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành sẽ có sự soi chiếu để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhà báo Hồ Thị Lan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với Báo Lâm Đồng. Trong thời gian tới, Báo Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, để Báo Lâm Đồng phát triển ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, là cầu nối giữa Nhân dân và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ trọng tâm của Báo Lâm Đồng trong thời gian tới là thực hiện tốt việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lâm Đồng tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội để luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng bộ, chính quyền với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

**NGỌC NGÀ - CHÍNH THÀNH**

### Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông.

Đến thăm Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, chúc mừng cán bộ, phóng viên nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ làm báo PTTH thời gian qua đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trước yêu cầu ngày càng đổi mới, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo của Đài PTTH tỉnh tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, thực hiện nhiều tác phẩm hay, đa dạng, tuyên truyền một cách nhanh nhất những nội dung chính thống, đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng phát triển hơn nữa, chú trọng xây dựng trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo con người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài PTTH Lâm Đồng, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam



**Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Đài PTTH Lâm Đồng.**

tỉnh đến sự phát triển của Đài trong thời gian qua và thời gian tới tập thể đội ngũ cán bộ, phóng viên tiếp tục cố gắng, nỗ lực, kịp thời tuyên truyền nhanh nhạy, chính xác, đáp ứng yêu cầu thông tin của quý thính giả trên địa bàn.

Tại Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của tập thể đơn vị thời gian qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là công tác định hướng báo chí, qua đó nâng cao việc tuyên truyền cũng như hoạt động của báo chí Trung ương và địa

phương trên địa bàn. Ông Nguyễn Viết Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, những kết quả đạt được của đơn vị sẽ là động lực để thời gian tới cán bộ, nhân viên tiếp tục làm tốt vai trò được giao.

Cũng nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã đến chúc mừng đội ngũ văn nghệ sỹ Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng; đồng thời, khẳng định những kết quả của Hội thông qua hoạt động sáng tác, quảng bá văn học đã góp phần rất lớn trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Hiệp đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát huy và không ngừng sáng tạo, tiếp tục tạo



**Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông.**



**Đồng chí Trần Văn Hiệp chúc mừng Hội Văn học Nghệ thuật.**

điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh hoạt động, thúc đẩy tinh thần sáng tác, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Lâm Đồng nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật

tỉnh Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thể hiện quyết tâm trong thời gian tới tiếp tục xây dựng Hội đoàn kết, tạo tinh thần cho văn nghệ sỹ hoạt động ngày càng hiệu quả.

**VĂN BÁU**



HOA THẨM CAO NGUYÊN

# Thủ lĩnh thanh niên tiếp sức cho trẻ em khó khăn tiếp tục đến trường

**Vận động 90 triệu đồng giúp gia đình bệnh nhân ung thư và học bổng cho ba đứa trẻ**

Một gia đình bệnh nhân ung thư ở Phường 10, Đà Lạt có 3 đứa trẻ là: Nguyễn Thị Huyền (học sinh lớp 7A11, Trường THCS Phan Chu Trinh), Nguyễn Hoàng Mạnh Anh (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Hùng Vương), Nguyễn Hoàng Minh Quân (lớp Lá 2, Trường Mầm non Phường 10), ngoài giờ học, các em ngồi bán rau ở vỉa hè để phụ giúp gia đình.

Hình ảnh của những đứa trẻ sớm mưu sinh trên đường phố này đã vô tình lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia đưa lên mạng xã hội facebook và báo chí đăng tải hoàn cảnh đáng thương của các em. Đăng sau những mớ rau vừa hái mà các em dầm mưa dãi nắng bán cho người đi đường là câu chuyện của một gia đình kinh tế kiệt quệ vì phải lo thuốc thang chữa trị cho người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Các em là con của anh Nguyễn Văn Tuấn, hiện đang tạm trú tại số 3B/3 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP Đà Lạt. Anh Tuấn làm nghề phụ hồ, vợ là chị Hoàng Thị Phương, nhật ve chai kiếm sống, đang bị bệnh ung thư.

Cách đây 2 năm, chị Hoàng Thị Phương, mẹ của các em, bị ung thư tuyến giáp, cộng với thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ số 5, phải chữa trị rất tốn kém và hóa chất điều trị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nên số tiền ít ỏi tích cóp được bằng nghề phụ hồ của chồng và nhật ve chai của chị, nhanh chóng “đội nón ra đi”, khiến hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Để phụ giúp gia đình, ngoài giờ học tập ở trường, 3 đứa trẻ này thường mang ít rau, củ, quả hái được trong mảnh vườn bé xíu của gia đình, hoặc đi xin, đi mót được, ra một góc vỉa hè đường Trần Hưng Đạo ngồi bán được đồng nào hay đồng ấy.

Theo anh Nguyễn Ngọc Khôi, Bí thư Đoàn Phường 10 (TP Đà Lạt),

Không chỉ có ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trẻ em mới có nguy cơ bỏ học, mà ngay chính ở thành phố hoa Đà Lạt vẫn còn những cảnh đời bất hạnh do hoàn cảnh gia đình có bệnh nhân ung thư, cha mẹ ly hôn bỏ rơi con trẻ cho ông bà không còn sức lao động để có thu nhập cứu mạng cháu nên hành trình con chữ gặp ghềnh. Anh Nguyễn Ngọc Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10 (Đà Lạt) đã kết nối những trái tim nhân ái tiếp sức cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

sau khi báo chí đăng tải thông tin, kết hợp với mạng xã hội lan tỏa rộng rãi về hoàn cảnh gia đình (3 em bé bán rau vỉa hè), đã có nhiều tấm lòng nhân ái khắp nơi gọi điện thăm hỏi, động viên và trực tiếp đến nhà để trao quà hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi kêu gọi vận động hỗ trợ gia đình em Nguyễn Thị Huyền thông qua trang Fanpage của Đoàn phường (Tuổi trẻ Phường 10 - thành phố Đà Lạt). Chúng tôi đã kêu gọi hỗ trợ được cho gia đình em và 2 Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ trao tặng 1 chiếc xe đạp và đỡ đầu các em. Đến nay, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ cho gia đình em Huyền khoảng 90 triệu đồng. Trong đó, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đợt xuất 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Lạt đối với gia đình 3 em, nhằm hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn để các em có điều kiện tiếp tục đi học.

Đồng thời, phải kể đến sự hỗ trợ rất lớn từ Trường THCS Phan Chu Trinh, nơi em Nguyễn Thị Huyền đang học. Sau khi có thông tin, nhà trường đã vận động từ các nguồn và đã trao tặng gia đình một số tiết kiệm với số tiền 40 triệu đồng, để tạo điều kiện giúp gia đình lo cho các em ăn học. Ngoài ra, có 2 phụ huynh của Trường THCS Phan Chu Trinh còn nhận hỗ trợ hàng tháng với mức 500.000 đồng/phụ huynh, để em Huyền có điều kiện ăn học, cho đến khi em rời ghế nhà trường.

Cũng theo Bí thư Đoàn Phường 10, trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và



Anh Nguyễn Ngọc Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10 (Đà Lạt) trao tài trợ cho gia đình có bệnh nhân ung thư và ba đứa con bán rau ở vỉa hè.

Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cũng đã đến thăm, tặng xe đạp, cặp sách, sữa cho các em. Đồng thời, 2 chi đoàn còn nhận đỡ đầu bằng các hình thức hỗ trợ phù hợp, để giúp gia đình vượt qua khó khăn và các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.

Chị Hoàng Thị Phương, mẹ của 3 đứa trẻ, cho biết: “Thời gian qua, có rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi, động viên và tặng quà, tiền mặt giúp gia đình chị có điều kiện nuôi 3 con tiếp tục đến trường, chia sẻ phần nào chi phí khám chữa bệnh cho chị. Nhờ sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt là Đoàn Phường 10, Đà Lạt, gia đình chị sẽ không để các con ngồi bán rau trên vỉa hè nữa mà sẽ dành thời gian để các con tập trung vào học tập”.

Chị Phương cho biết thêm, sau đợt tái khám bệnh ung thư tuyến giáp và điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, chị bàn với chồng mua một chiếc máy xay nước mía đặt ở đầu hẻm gần

nhà để bán, vừa có công việc phù hợp với sức khỏe của chị, vừa có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

### Tiếp sức đến trường cho trẻ em khó khăn đến khi tốt nghiệp đại học

Anh Nguyễn Ngọc Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10, Đà Lạt cho biết: Thông qua trang Fanpage của Đoàn phường, chúng tôi đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ không chỉ gia đình em Nguyễn Thị Huyền mà còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa.

Đoàn Phường 10 còn vận động hỗ trợ đỡ đầu gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với giá trị 500.000 đồng/gia đình cho tới khi các em học xong đại học. Đó là gia đình các em: Cao Lưu Quỳnh Anh, Cao Lưu Quỳnh Thu có hoàn cảnh khó khăn do mẹ của các em đang chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần, bố làm phụ

hồ, gia đình còn ở nhà trọ. Tương tự, các em Ngô Phi Hoàng, Ngô Phi Trường có mẹ chạy thận 3 lần/tuần và mắc bệnh Lupus ban đỏ, bố phụ làm vườn để kiếm sống qua ngày. Em Nguyễn Tấn Thiên có hoàn cảnh bất hạnh: Bố mẹ không ở với nhau, mẹ sinh ra em từ hồi đi học đại học, rồi ở TP Hồ Chí Minh bỏ em lại với ông bà ngoại. Ông ngoại em chạy xe thô, bà ngoại làm thuê lật vật cho những người trong xóm để nuôi cháu; em có nguy cơ không được đến trường cho nên Trường Tiểu học Đa Lợi đã từng vận động để gia đình đưa cháu đến trường. Các trường hợp này đã được Đoàn Phường 10 tiếp sức kịp thời, hỗ trợ các em không bỏ dở việc học.

Với vai trò của mình, anh Khôi - Bí thư Đoàn Phường 10 đã tổ chức các chương trình an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực. Các hoạt động nổi bật như: “Xuân tình nguyện năm 2019” tại Trại Phong Di Linh, trao 110 suất quà cho các bệnh nhân phong, nấu 60 suất ăn cho các cụ già và các em tại đây. Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2020”, Đoàn Phường 10 đã trao 27 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi đến tận nhà thăm và tặng quà cho 5 hộ người già neo đơn trên địa bàn phường. Tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho 110 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và các liên đội trực thuộc. Các em được xem phim miễn phí, mỗi em được tặng kèm 1 phần bắp, nước uống và một phần quà gồm 10 cuốn vở, 1 bánh trung thu lớn, 1 hộp sữa, 1 lồng đèn. Chia sẻ khó khăn cho các gia đình do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đoàn Phường 10 Đà Lạt đã tổ chức thăm, tặng quà 5 em có hoàn cảnh khó khăn và 5 hộ già neo đơn gồm gạo và mì gói. Đoàn Phường 10 thường xuyên tổ chức các sân chơi dân gian lồng ghép tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và cắt tóc miễn phí tại các liên đội tiểu học trực thuộc.

AN NHIÊN

## Bảo Lộc đoạt giải Nhất tại Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng khu vực phía Nam

Ngày 20/6, tại TP Bảo Lộc, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng khu vực phía Nam năm 2020, với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Về dự đêm Liên hoan có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.

Tham gia Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng lần này có gần 200 diễn viên, ca sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và học sinh đại diện cho 6 đội tuyên truyền ca khúc cách mạng khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm: Di Linh, Bảo Lâm, Đa Huoai, Đa Tềh, Cát Tiên và chủ nhà TP Bảo Lộc. Tại Liên hoan, các đội dự thi đã



Một tiết mục tổng ca được đầu tư dàn dựng công phu trình diễn tại đêm Liên hoan.

trình diễn gần 30 tiết mục âm nhạc đủ các thể loại, đơn ca, song - tam ca, tứ - tốp ca với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, các nhân vật lịch sử, các

phong trào Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh.

Với phần dàn dựng công phu, chất giọng khỏe khoắn kết hợp với ánh sáng, âm thanh và múa phụ họa,

những ca khúc trình diễn tại Liên hoan của các đội thu hút đông đảo khán giả là người dân địa phương và các bạn trẻ theo dõi. Cùng với phần biểu diễn mang đậm tính nghệ thuật, các đội còn giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm âm nhạc và ý nghĩa tuyên truyền của các tác phẩm âm nhạc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng là hoạt động ý nghĩa được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm

Đồng lần thứ XI tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức Đoàn, Đội và các bạn ĐVTN, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, giúp ĐVTN, học sinh ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để cống hiến công sức, trí tuệ cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội TP Bảo Lộc; Đội huyện Đa Tềh giành giải Nhì; giải Ba được trao cho Đội huyện Cát Tiên; các đội Bảo Lâm, Di Linh và Đa Huoai đoạt giải Khuyến khích.

KHÁNH PHÚC



# Nhiều chuyển biến tích cực sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông

## Thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian một tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc để kiểm soát giấy tờ, phương tiện của ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài việc tập trung kiểm tra giấy tờ, phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông còn tập trung vào xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chờ quá số người và không đội mũ bảo hiểm.

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, ngoài việc tiến hành kiểm tra giấy tờ, quy cách phương tiện, trong tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông còn đồng thời kết hợp với các hoạt động phòng chống đua xe trái phép, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng. Kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường. Các đơn vị đội, trạm tăng

Qua 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến sử dụng và điều khiển phương tiện kết hợp kiểm tra giấy tờ. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các chủ phương tiện. Qua kết quả tổng kiểm soát từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, có thể thấy đã phần nào nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện những quy định về hành chính trong lĩnh vực giao thông, các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cũng có chiều hướng giảm.



Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện giao thông.

cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Sau 1 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông

đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt 6.467 trường hợp vi phạm, tạm giữ 710 xe mô tô, 98 xe ô tô, 1 phương tiện khác. Chuyển Kho bạc thu phạt tổng số tiền hơn 6 tỷ 225 triệu đồng và tước 330 giấy phép lái xe.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trực tiếp xử lý 1.670 trường hợp, tước 44 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 xe ô tô, 18 xe mô tô và phối hợp với công an cấp huyện xử lý 871 trường hợp vi phạm.

Dưới góc độ của một địa bàn giao thông trọng điểm, Đội Phó Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt, Đại úy Chu Anh Quang cho biết, một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Đà Lạt đã dừng kiểm soát 5.500 phương tiện. Kết quả kiểm tra trên địa bàn Đà Lạt cho thấy, các lỗi vi phạm nhiều nhất là đậu đỗ xe với 351 trường hợp, vi phạm tốc độ là 99 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn là 36 trường hợp. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, nhận thức của người dân cũng thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đại đa số người dân tỏ ra đồng tình và bày tỏ sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định về tham gia giao thông sau khi được kiểm tra, nhắc nhở. Tình hình tai nạn giao thông và các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đã chứng minh hiệu quả thực chất của đợt tổng kiểm soát vừa qua.

## Tiếp tục duy trì kiểm tra theo chuyên đề

Chia sẻ với phóng viên về việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tổng kiểm soát phương tiện thời gian qua, anh Nguyễn Bảo (tài xế chuyên lái xe hợp đồng ở Đà Lạt) nhận xét rằng,...

XEM TIẾP TRANG 8

# Vượt lên chính mình

"Hơn ai hết chúng em là người hiểu rõ nhất về mức độ nguy hiểm, những mất mát trong sức khỏe, tinh thần của căn bệnh này. Chúng em cũng đã sống như những bệnh nhân Thalassemia khác nên khi có cơ hội đã không ngần ngại tuyên truyền để cộng đồng nhận thức đúng hơn về căn bệnh này".

Đó là tinh thần mà cả Phan Quốc Huy và Ma Diên Lệ - hai tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hành trình đỏ - Kết nối yêu thương (HTĐ) Lâm Đồng luôn giữ vững. Bởi cả hai bạn lúc này đây cũng đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Phan Quốc Huy (20 tuổi) đến với HTĐ từ những ngày còn là cậu học sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt). Huy kể rằng mình tham gia HTĐ bởi mục đích muốn tìm giải pháp nào đó để giúp đỡ anh trai mình - một bệnh nhân Thalassemia thể nhẹ, sau đó chuyển biến sang thể nặng. Chính em và gia đình lúc đó cũng không biết nhiều về căn bệnh này. Trong một buổi tập huấn dành cho những tình nguyện viên mới, em biết được cách phân tích ti lệ mang gen bệnh, những biện pháp chăm sóc và điều trị. Nhưng cũng chính từ khi đó, em mới biết rằng căn bệnh này di truyền, có tính chất gia đình. Điều đó cũng có nghĩa

khả năng em bị mắc căn bệnh này là rất cao", Huy chia sẻ.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho thấy, Huy mắc bệnh. Nhưng may mắn, Huy chỉ mang gen ở thể nhẹ, nếu biết chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ không gây ra những biến chứng nặng nề. Huy bảo rằng nhờ tham gia vào HTĐ, nhờ quá trình tập huấn tuyên truyền nên em hiểu rõ hơn về căn bệnh cũng như chính mình. Bởi vậy, Huy cũng không quá lo lắng, không bị suy sụp tinh thần hay hoang mang như anh trai mình trước đây. "Em cũng nhận được sự chia sẻ, động viên từ phía các anh chị là thành viên của câu lạc bộ. Hơn ai hết, em hiểu mình cần làm những gì, tuyên truyền ra sao để giúp mọi người nhận thức rõ hơn về căn bệnh này", Huy nói.

Còn đối với Ma Diên Lệ - cô học sinh 25 tuổi vẫn đang từng ngày đấu tranh giành giật sức khỏe của chính mình. Đặt bút đăng ký trở thành tình nguyện viên HTĐ vào năm 2014 thì đó cũng là lần đầu tiên Lệ nghe đến tên căn



Phan Quốc Huy và Ma Diên Lệ trong màu áo Hành trình đỏ.

bệnh Thalassemia. Câu chuyện về một người mẹ dân tộc Tày nghèo với khuôn mặt thất thân dẫn hai đứa con đi truyền máu tại bệnh viện cứ ám ảnh mãi trong Lệ. Như có một sợi dây liên kết vô hình đã thôi thúc Lệ hiểu thêm về mục đích nhân đạo của HTĐ, về công tác hiến máu tình nguyện, về căn bệnh Thalassemia.

"Em biết đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm mà người bệnh phải sống chung với nó cả đời, tuổi thọ của những bệnh nhân này cũng thấp nên khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh này thì em thật sự rất buồn và hoang mang. Em chưa nghĩ một người đi tuyên truyền về căn bệnh này như em

giờ đây lại là một bệnh nhân. Khoảng thời gian đầu phát bệnh thì cơ thể em rất yếu, người sụt kí liên tục, thường xuyên bị ngất và phải đi truyền máu thường xuyên. May mắn thay mọi thứ đã ổn định, em lại tiếp tục đi những chương trình tình nguyện dài ngày, có thể tham gia hoạt động thể chất và làm việc như người bình thường, thậm chí giờ đây em còn có thể đi hiến máu nữa", Ma Diên Lệ chia sẻ.

Ma Diên Lệ hiện đang là giảng viên Khoa ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Dù gặp trở ngại về khoảng cách nhưng cô vẫn cố gắng để tham gia HTĐ ở Lâm Đồng hằng năm, nơi

có những người đồng đội đã tạo nhiều động lực cho cô hơn trên bước đường thiện nguyện. Lệ hiện tại là thành viên của Mạng lưới tình nguyện viên Vietnam Red Volunteer. Cô gái Tày cũng ấp ủ được trở thành tình nguyện viên Chữ thập đỏ quốc tế để từ đó có thể kết nối với những đơn vị tài trợ nước ngoài, hay gắn kết mạng lưới tình nguyện viên Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là những nơi, những người chưa thực sự hiểu biết đúng về căn bệnh này.

Đỗ Thị Thúy - Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTĐ cho biết, Huy và Lệ luôn là hai thành viên tích cực, năng nổ trong mọi hoạt động. Bản thân Phan Quốc Huy và Ma Diên Lệ là người hiểu rõ nhất về sự nguy hiểm, về những mất mát trong sức khỏe, tinh thần và tổn thất về tiền bạc của căn bệnh này. Hai bạn đang sống giống như những bệnh nhân Thalassemia, trải qua từng cung bậc cảm xúc cả hai không hề mặc cảm mà xem đó như một lợi thế trong quá trình góp tiếng nói của mình cho HTĐ ở địa phương.

HỒNG THẨM

Thalassemia (còn được gọi là bệnh tan máu bẩm sinh), là một bệnh lý hồng cầu. Bệnh có khả năng gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Riêng Việt Nam có trên 12 triệu người mang gen bệnh Tan máu bẩm sinh (chiếm gần 10% dân số) và mỗi năm lại có thêm 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh thể nặng. Bệnh nhân phải điều trị truyền máu và thải sắt cả đời nên rất tốn kém chi phí, dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống tinh thần của người bệnh cũng như xã hội.



## LẠC DƯƠNG: Lỡ hẹn về đích nông thôn mới 2020

### “Nút thắt” Đưng K’Nó

Để trở thành huyện NTM vào năm 2020, huyện Lạc Dương cần một nguồn ngân sách rất lớn để hoàn thành một số tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 4/5 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, bao gồm Đa Sar, Đa Nhim, Đa Chais, Lát. Riêng xã Đưng K’Nó, theo kế hoạch năm 2020 sẽ trở thành xã cuối cùng của huyện đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, chặng đường “về đích” đang gặp nhiều trở ngại, một số tiêu chí khó hoàn thành mà nguyên nhân chính là do thiếu nguồn vốn đầu tư.

Ông Thân Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Đưng K’Nó cho biết: Với các tiêu chí chưa đạt được, phải hoàn thành trong năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định trước hết phải vận động người dân tập trung thực hiện các tiêu chí thuộc về người dân, trong đó nâng cao thu nhập được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với địa phương này lại nằm ở tiêu chí xây dựng giao thông, trường học và cơ sở vật chất, văn hóa, các tiêu chí đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Mặc dù địa phương đã nỗ lực lớn trong thực hiện các tiêu chí, song do nguồn lực còn khó khăn nên

Khối lượng các tiêu chí còn lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư nhiều nên khả năng xã Đưng K’Nó thuộc xã phần đầu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 của huyện Lạc Dương sẽ không thể về đích theo đúng tiến độ. Chính vì vậy, mục tiêu cán đích huyện NTM vào năm 2020 của Lạc Dương đành phải lỡ hẹn.

nhiều tiêu chí, tiến độ thực hiện còn chậm. Trong tiêu chí giao thông, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung nên số lượng đường trục thôn, ngõ xóm cần kiên cố rất lớn. Tuyến đường trục xã tiến độ đang rất chậm, không thể hoàn thành trong năm 2019. Đặc biệt, tuyến đường trục chính nội đồng mới được cứng hóa 3,1/9,3 km, đạt tỷ lệ 33%.

Ngoài ra, các trường mầm non, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đưng K’Nó, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lán Tranh cũng chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Mặc dù đã được UBND huyện điều chỉnh kế hoạch, lùi lại thêm 1 năm để thực hiện xây dựng NTM, tuy nhiên nếu không được tiếp sức kịp thời, xã Đưng K’Nó cũng rất khó hoàn thành trong năm 2021.

### Cần nguồn lực đầu tư lớn

Do thiếu nguồn lực để thực hiện những tiêu chí khó, huyện Lạc Dương đã có sự điều chỉnh lùi kế hoạch về đích NTM sang cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau khi thực hiện



Nhiều tuyến đường trục thôn, ngõ xóm ở xã Đưng K’Nó cần kiên cố cứng hóa, với nguồn kinh phí rất lớn.

khảo sát, để mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2021 thành hiện thực, địa phương cần một nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện xây dựng tiêu chí giao thông.

Ông Nguyễn Văn Huynh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Dương cho biết: Huyện Lạc Dương với tỷ lệ trên 75% là đồng bào dân tộc thiểu số, đường giao thông hiện trạng chủ yếu là đường mòn, địa hình dốc, khi đầu tư xây dựng cần phải đào, đắp tạo mặt bằng và độ

dốc, do đó cần phải có đơn vị tư vấn chuyên ngành lập hồ sơ và phải thi công bằng cơ giới. Vì vậy, việc huy động Nhân dân đóng góp bằng vật chất, ngày công trực tiếp xây dựng công trình là rất khó khăn.

Kể từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã đầu tư phát triển được tổng số 39,2 km đường giao thông. Trong đó, đường huyện 8,1 km, đường xã 12 km, đường thôn 19,1 km. Bên cạnh đó, có 47,7 km đường giao thông đã được cải tạo nâng cấp

với tổng nguồn kinh phí đầu tư hơn 192 tỷ đồng.

Theo ông Huynh, mặc dù hệ thống đường giao thông kết nối trung tâm các xã đã được cứng hóa và đạt chuẩn, nhưng để đạt chuẩn về tiêu chí giao thông cấp huyện thì Lạc Dương vẫn còn nhiều khó khăn. Theo đó, đến năm 2020, trên địa bàn 5 xã và 1 thị trấn cần phải xây dựng hoàn thành nhiều tuyến đường vào các khu sản xuất. Đặc biệt, riêng tuyến đường từ trung tâm xã Đưng K’Nó đi thôn Đưng Trang cần phải được đầu tư xây dựng đạt chuẩn.

Hiện, tuyến đường này đã được UBND tỉnh quy hoạch thành tỉnh lộ DT 72, có chiều dài 8 km, hiện trạng đường đất, chưa được cứng hóa. Dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng tuyến đường này lên đến 120 tỷ đồng.

Ngoài những công trình giao thông cần phải đầu tư nhưng chưa xác định được nguồn vốn thì ở Lạc Dương hiện có 5 cầu yếu, cầu tạm nằm rải rác trên các tuyến giao thông quan trọng cần phải nâng cấp, sửa chữa và xây mới. Và, theo tính toán của các phòng, ngành chức năng, để hoàn thành các công trình này thì cần một số vốn lên đến vài chục tỷ đồng.

NGÂN GIANG

## Sống ở thị trấn vẫn phải tự mắc đường điện

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố B’Nông Rét (Đình Văn - Lâm Hà), mặc dù sống giữa thị trấn, nhưng từ trước đến nay gần 90 hộ dân trong thôn vẫn phải chịu cảnh “bắc nhờ” điện. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, sinh hoạt, học tập của người dân và con em địa phương.

Là một tổ dân phố (TDP) có đông đồng bào DTTS sinh sống (trên 90%) với 385 dân, 1.900 nhân khẩu, đời sống bà con đa phần dựa vào sản xuất nông nghiệp. Theo Tổ trưởng TDP B’Nông Rét, ông Kơ Dong Ha Sia thì có đến gần 90 hộ dân tự mắc đường điện ở 2 xóm là Xóm 3, Xóm 4 của TDP.

Ba anh em nhà ông Ha Tụn ở Xóm 3 là những người đầu tiên tự mắc đường điện khi năm 2.000 hộ tự bỏ tiền túi để mua dây điện, cột sắt xin “bắc nhờ” đường điện. Kể từ đó, các hộ dân mua thêm dây, cột sắt để đưa điện về nhà. Đến nay, đường điện ở Xóm 3 đã xuống cấp, dây điện xuống cấp, cột điện thì bị gỉ sét, có nhiều đoạn dây điện sà sát xuống đường đi, gây nguy hiểm cho người dân trong xóm, nhất là mùa mưa bão. Mỗi lúc trời mưa gió là cả xóm lại lo lắng nguy cơ bị chập điện vì dây điện đã cũ và gió ru dây như đưa võng.

Không chỉ nguy hiểm, hệ thống lưới điện tự mắc nên thường xuyên



Đường dây điện Xóm 4 với tay là có thể kéo xuống được.

chập chờn và điện yếu, khó có thể đưa các loại máy móc phục vụ nông nghiệp vào sản xuất. Ngay bản thân gia đình ông Ha Tụn có vài con bò nuôi nhốt, nhận thấy việc chăn thả ngay tại thị trấn là không thể, ông đã đầu tư chiếc máy cắt cỏ voi chừng 3 triệu đồng để giảm sức lao động. Ngờ đâu, điện yếu thế là đành bỏ máy vào một góc hiên nhà cho mưa nắng, còn bán đi thì theo ông “lỡ” mai này điện mạnh đi mua lại thì cũng tốn kém.

Còn nhà Ha Bông thì cũng sắm được vài thiết bị cơ bản cho sinh hoạt gia đình như: ti vi, máy bơm nước, quạt điện, nồi cơm điện, dàn Karaoke... nhưng nếu mở cái này thì mất cái kia, đi làm đồng về muốn nấu cơm thì khỏi bơm nước, mà bơm nước thì khỏi xem ti vi. Con cái học hành thì mình phải tắt cả đèn bóng đèn không chập chờn, hại mắt lắm.

Còn tại Xóm 4, nhiều đoạn đường dây điện đã sà xuống đường đến mức người lớn với tay là có thể kéo xuống. Trước nhà của Ha Tụn là một cái “thông lọng” dây điện chuyên “đơm” xe tải. Đến nỗi Ha Tụn phải là người thường xuyên nâng dây điện cho xe tải qua. Ha Tụn kể: Tài xế mà không biết là bị vướng ngay, nguy hiểm lắm, nghe tiếng xe là mình chạy ra liền, giúp họ mà giúp mình luôn; vì nguy hiểm cho người đi lại, xe cộ; và vào đường dây thì bà con mất điện, ảnh hưởng sinh hoạt sản xuất và phải mất công, mất tiền sửa chữa nữa. Mà nâng nó lên cố định lại không được, dây cũ lắm rồi, căng ra là đứt luôn, chắc vài ngày tới mình cũng phải vận động bà con nâng cấp đoạn này chứ nguy hiểm quá.

Mang nỗi niềm của bà con Xóm 3, Xóm 4 (TDP B’Nông Rét) gặp đại diện chính quyền thị trấn Đình Văn, ông Đình Văn Khương - Phó

Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, bà con phản ánh là đúng, nhưng không đến mức độ gần 90 hộ như bà con phản ánh mà chừng 20 đến 30 hộ bị ảnh hưởng thôi. Còn điện yếu có giờ của nó, yếu lúc cao điểm thôi, còn lúc không cao điểm thì không yếu”.

Ông Khương thông tin thêm, trên địa bàn xã hiện còn một vài xóm dùng điện tự mắc nữa chứ không phải chỉ riêng Xóm 3, Xóm 4 ở TDP B’Nông Rét. Chính quyền địa phương đã tập hợp ý kiến kiến nghị của bà con mỗi lần tiếp xúc cử tri và kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn không có vốn để thực hiện.

Vấn đề này đã được người dân nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Cụ thể, năm 2018, trong báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND thị trấn về điện thì cử tri TDP B’Nông Rét kiến nghị đường điện nhánh vào khu dân cư chằng chịt gây mất an toàn, vẫn còn phải dùng đồng hồ chung. Tháng 6/2019, bà con vẫn kiến nghị vậy tại báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND thị trấn. Tháng 11/2019, bà con vẫn kiến nghị vậy tại báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, đại biểu HĐND thị trấn...

Năm 2017, thị trấn Đình Văn đạt chuẩn văn minh đô thị. Mặc dù vậy, theo UBND thị trấn Đình Văn thì hiện tại vẫn còn một số TDP chưa có hội trường, trong đó có TDP B’Nông Rét vì chưa thể tìm vốn đối ứng.

ĐỨC TỬ

### ĐAM RÔNG:

## Gần 800 hộ dân di cư tự do vào từ phía Bắc



Đam Rông hiện có trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống.

Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có 789 hộ với trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống trên địa bàn.

Trong đó, có 384 hộ với trên 2.200 nhân khẩu đã đăng ký thường trú; 108 hộ với 633 nhân khẩu đã đăng ký tạm trú. Hiện còn 297 hộ với trên 1.600 nhân khẩu chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Số lượng dân di cư tự do vào địa bàn Đam Rông ngoài bà con dân tộc H’Mông là chủ yếu, chiếm đến 93,5% còn có bà con các dân tộc Dao, Nùng, Sán Chi, Mường.

Các hộ dân di cư tự do từ phía Bắc vào hiện sinh sống chủ yếu ở các tiểu khu thuộc xã Liêng Srônh, thôn Dong Glê (xã Phi Liêng), Thôn 4, 5 (xã Rô Men). Việc dân di cư tự do vào địa bàn huyện Đam Rông với số lượng lớn nhiều năm qua đã tạo nên áp lực lớn cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

N.NGÀ - H.THẮM



## Đà Lạt ra mắt 2 nhóm thiện nguyện Quê Hương Đà Lạt và Một Chữ Tâm



**Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng trao quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện Một Chữ Tâm trực thuộc Hội CTĐ Đà Lạt.**

Ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Đà Lạt đã tổ chức lễ ra mắt 2 nhóm thiện nguyện: Quê Hương Đà Lạt và Một Chữ Tâm, nâng tổng số lên 9 nhóm thiện nguyện trực thuộc Hội CTĐ TP Đà Lạt tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội.

Tại buổi lễ ra mắt, Hội CTĐ Đà Lạt đã trao quyết định công nhận hai nhóm thiện nguyện. Trong đó, Nhóm thiện nguyện Quê Hương Đà Lạt gồm có 5 người, do bà Nguyễn Thị Xuân Mai làm Trưởng nhóm. Hàng tháng, Nhóm Quê Hương Đà Lạt giúp đỡ thường xuyên cho 100 địa chỉ nhân đạo. Đây là mô hình sáng tạo mới nhất trong thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Nhóm Quê Hương Đà Lạt tiếp nhận danh sách 100 địa chỉ nhân đạo từ Hội CTĐ TP Đà Lạt và cấp thẻ cho 100 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn này, giúp

đỡ thường xuyên hàng tháng bằng tiền mặt 300 ngàn đồng/người.

Hội CTĐ Đà Lạt cũng trao quyết định công nhận và ra mắt Nhóm thiện nguyện Một Chữ Tâm gồm có 13 người, do ông Trương Quang Nghĩa làm Trưởng nhóm. Đây là nhóm thiện nguyện đã hoạt động được 1 năm. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19, Nhóm Một Chữ Tâm đã vận động trao 7.000 suất quà (trị giá từ 100-200 ngàn đồng/suất) cho các trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhóm Một Chữ Tâm thường xuyên nấu ăn miễn phí phục vụ cho Hội Người mù tỉnh.

Các nhóm thiện nguyện tại TP Đà Lạt góp phần chung tay, góp sức, kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các hoạt động nhân đạo theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Hội CTĐ Đà Lạt.

**AN NHIÊN**

## Thảm bê tông nhựa 10.500 m đường liên xã

Theo kế hoạch giai đoạn năm 2020-2025, ngân sách tỉnh Lâm Đồng bố trí 63 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư thảm bê tông nhựa chiều dài 10.500 m đường liên xã Đan Phượng, Tân Văn (Lâm Hà) đi xã Tân Thành (Đức Trọng).

Cụ thể, quy mô đầu tư gồm chiều rộng nền đường 7,5 m; mặt đường 5,5 m; gia cố hai bên lề, mỗi bên rộng 0,5 m. Kết cấu nền móng cấp phối đá dăm dày 36 cm, mặt đường thảm bê tông nhựa dày 7 cm. Hệ thống thoát nước

ngang được thiết kế bổ sung cống hộp, cống tròn, tận dụng tấm đan chịu lực hiện hữu. Hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất kết hợp với mương gia cố, mương đập đan tại các vị trí phù hợp.

Dự án công trình nêu trên thuộc nhóm C, thiết kế theo tiêu chuẩn đường miền núi cấp IV và cấp V. Dự toán công trình đã tiết kiệm 7 tỷ đồng, tương đương 10% tổng mức đầu tư.

**MẠC KHẢI**

## Nhiều chuyển biến...

TIẾP TRANG 6

... việc lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tổng kiểm soát phương tiện không chỉ được những người làm nghề lái xe như anh quan tâm mà còn nhận được sự quan tâm của tất cả người dân. Từ những người đi xe đạp, đến xe máy, xe hơi và các loại phương tiện khác đều bàn tán và trao đổi về việc này, bởi đã tác động trực tiếp đến tất cả mọi người, mọi nhà. Nghe thông tin về tổng kiểm soát, riêng cánh tài xế như chúng tôi phải tự tìm hiểu và nâng cao hiểu biết của bản thân về Luật Giao thông đường bộ, hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ nhằm tránh vi phạm và bị xử lý. Khi đi làm, sau khi lực lượng cảnh sát giao thông hỏi kiểm tra giấy tờ xe, kiểm tra phương tiện; bản thân tôi cũng có thêm những hiểu biết mà trong thực tế do chủ quan, chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của bản thân mà không biết mình đã vô tình vi phạm quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt và nghiêm túc trong thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát trong một tháng qua trên địa bàn toàn tỉnh, không thể phủ nhận là hoạt động này đã thu được những kết quả đáng ghi nhận khi đã góp phần nâng cao được ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về một số vấn đề liên quan đến chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Điều này góp phần kiểm soát và kéo giảm tai nạn giao thông không chỉ trong tháng qua mà còn

được kỳ vọng sẽ kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông và các vi phạm liên quan đến giao thông trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, trong một tháng tổng kiểm soát với rất nhiều nhiệm vụ được đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực vẫn chưa như mong đợi. Để tiếp tục nâng cao ý thức của người dân, kéo giảm tai nạn giao thông vẫn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian tới. Đặc biệt là trong tình hình diễn biến thực tế là vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chủ quan và thiếu văn hóa trong tham gia giao thông. Những lỗi vi phạm vẫn còn thường xuyên xảy ra đó là lỗi vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường, phần đường, vượt sai quy định... Đây cũng là những lỗi đã được xác định là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa cho biết thêm, thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được và sự đồng tình của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ... trên các tuyến đường, địa bàn theo tình hình thực tế của từng tuyến, từng địa bàn.

**NGUYỄN NGHĨA**

## CÁT TIÊN: Hành trình về địa chỉ đỏ



**Tổ chức cắt tóc cho thanh niên xã Đồng Nai Thượng.**

Hương ứng phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cát Tiên phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Cát Tiên vừa tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên hành trình về địa chỉ đỏ tại xã anh hùng Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên.

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên huyện Cát Tiên đã thăm hỏi, tặng quà 12 gia đình có công với cách mạng, tổ chức cắt tóc miễn phí cho thanh, thiếu niên và người dân xã Đồng Nai Thượng. Cùng đó, Chi đoàn Công an huyện Cát Tiên cũng đã tổ chức làm chứng minh nhân dân cho gần 100 người xã Đồng Nai Thượng.

**TRIỆU KA**

## 12 mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2020", tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong đó tiếp tục duy trì, nhân rộng và xây dựng mới 12 mô hình tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền luân phiên tại các xã, đơn vị trường học trên địa bàn.

Cụ thể, duy trì 4 mô hình tuyên truyền

thường xuyên ở các xã Đa Quyn (Đức Trọng), Liêng Srônh (Đam Rông), Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Di Linh.

Đồng thời nhân rộng 5 mô hình tuyên truyền thường xuyên ở các xã Đa Nhim (Lạc Dương), Pró (Đơn Dương), Bảo Thuận (Di Linh), Phước Lộc (Đạ Huoai), Quốc Oai (Đạ Tẻh).

Còn lại xây dựng 3 mô hình tuyên truyền luân phiên ở xã Tà Nung (Đà Lạt), Lộc Nam, Lộc Bảo (Bảo Lâm).

**MẠC KHẢI**

## Phát động quần chúng phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại vùng DTTS

Công an Lâm Đồng vừa mở đợt tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy năm 2020 tại vùng đồng bào DTTS trong tỉnh.

Theo đó, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (PC04) của Công an tỉnh và Công an các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông mở đợt phát động quần chúng phòng, chống ma túy.

Các buổi lễ tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân phòng, chống ma túy được tổ chức vào 19 giờ tối tại các vùng đồng bào DTTS từ ngày 15 - 18/6. Tham dự có 370 người dân vùng đồng bào DTTS tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), xã Tân Thành (Lâm Hà), xã Phi Liêng (Đam Rông), xã Đa Ròn

(Đơn Dương).

Để kiểm chế và từng bước làm giảm các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy, tội phạm ma túy và số người nghiện ma túy, đẩy lùi và thu hẹp dần các địa bàn phức tạp về ma túy trong thời gian tới, đợt phát động quần chúng phòng, chống ma túy năm 2020 tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và toàn tham gia phòng, chống ma túy, làm trong sạch địa bàn; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa những người tự giác cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng. Đồng thời, vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy và các chất kích thích khác; phản ánh các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến ma túy.

**D. HIỀN**

### THÔNG BÁO

#### Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất

Vừa qua, **Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc** có tiếp nhận hồ sơ nhận quyền sử dụng đất của hộ **ông Nguyễn Thành Trung** đối với thửa đất số 1879 (được chỉnh lý từ thửa 842 do trùng thửa), tờ bản đồ số 02, diện tích 76 m<sup>2</sup> đất nông nghiệp, địa chỉ thửa đất tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn gốc: Thửa đất số 842, tờ bản đồ số 02, diện tích 76 m<sup>2</sup> đất nông nghiệp đã được UBND thị xã Bảo Lộc cấp Giấy chứng nhận QSD đất số AB 267861 ngày 4/2/2005 cho hộ **ông Trần Văn Nhu**.

Năm 2007, hộ ông Trần Văn Nhu chuyển nhượng cho hộ ông Nguyễn Thành Trung bằng giấy viết tay. Quá trình sang nhượng các hộ chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc thông báo: hộ ông Trần Văn Nhu đang ở đâu đề nghị liên hệ Chi nhánh để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc, tại trụ sở UBND phường Lộc Sơn, nếu hộ ông Trần Văn Nhu, các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng như không có bất kỳ khiếu nại, phản ánh nào liên quan đến thửa đất nói trên thì Chi nhánh sẽ tiến hành lập thủ tục hủy giấy chứng nhận đã cấp và đăng ký quyền sử dụng đất cho hộ **ông Nguyễn Thành Trung** theo quy định.

Mọi thắc mắc, kiến nghị về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc không giải quyết.